

**BÀN GIẢI PHÁP THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...**

(Tiếp theo trang 1)

Đây là nội dung buổi làm việc giữa Bộ Công Thương với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tỉnh ủy Thái Bình và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) sáng ngày 23/7 tại Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do PVN làm chủ đầu tư. Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2. Tổng mức đầu tư của dự án là 41.799 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ tổng thể của dự án đạt 84,19%; dự kiến phát điện tổ máy số 1 vào tháng 6/2020 và tổ máy số 2 vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, đến nay, việc giải ngân vốn vay ngoài còn lại và tìm kiếm nguồn vay tiếp theo cơ cấu vốn chủ yếu/vốn vay đã phê duyệt chưa thực hiện được mặc dù tổng thầu PVC đã nỗ lực làm việc với các ngân hàng trong và ngoài nước đồng thời đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan đã tập trung thảo luận, phân tích rõ những khó khăn,

wướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đồng thời bàn giải pháp, cơ chế tháo gỡ những khó khăn, đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Đến thời điểm này, dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang tồn tại 3 vấn đề cần tập trung giải quyết là: tư tưởng của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động, niềm tin của các nhà đầu tư, vốn và cơ chế giải ngân... Để giải quyết được các vấn đề trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị PVN cần có cơ chế động viên, khuyến khích cũng như cơ chế ràng buộc để thu hút, níu chân đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đang làm việc tại dự án, nhất là những cán bộ có thâm niên công tác; đồng thời, thu hút nguồn nhân lực kế cận dự kiến tuyển dụng đưa đi đào tạo ở các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu công việc sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Đối với các nhà thầu phụ, vốn và cơ chế giải ngân vốn, PVN và tổng thầu PVC tiếp tục rà soát lại để xác định rõ nhu cầu vốn, lộ trình để đưa dự án đi vào hoạt động cũng như phải có sự cam kết rõ ràng với Trung ương và Chính phủ. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, PVN, tỉnh Thái Bình thống nhất ban hành văn bản đề nghị Đảng, Nhà nước, đặc biệt là với Trung ương và Chính phủ báo cáo và đề xuất cho PVN cơ chế đặc biệt trong huy động và giải

ngân vốn. Cùng với đó, cần có nghị quyết của Chính phủ, Thường trực Chính phủ để bảo đảm trách nhiệm tập thể trong thực hiện dự án cũng như thành lập ban chỉ đạo giúp Chính phủ chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ liên quan đến dự án... tỉnh Thái Bình sẽ tạo mọi điều kiện để PVN tiếp tục thực hiện dự án trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay để bảo đảm an ninh năng lượng trong thời gian tới cũng như cân đối cung cầu điện trong cả nước.

Nếu giải ngân vốn bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ thì đây là giải pháp quan trọng nhất để bảo toàn vốn đầu tư nhà nước cho những công trình điện quan trọng. Những khó khăn, tồn tại ở dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã và đang được các cấp, các ngành giải quyết. Trong giai đoạn hiện nay, dự án còn nhiều việc phải làm, trong đó có việc rà soát, khẳng định lại các phương án kỹ thuật tương ứng với cơ cấu vốn đầu tư thay đổi; kế hoạch, giải pháp nhằm bảo đảm năng lực của PVN...

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị PVN sớm rà soát, thẩm định lại các phương án để tổ chức quản lý, triển khai dự án bảo đảm đúng quy định

của pháp luật cũng như bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, năng lực của tổng thầu PVC, quản trị dự án, các hợp đồng với các nhà thầu khác khi đề xuất được thông qua. Ngoài ra, phải có phương án ràng buộc trách nhiệm pháp lý của các nhà thầu khi nhà máy chạy thử và đi vào vận hành... Đồng chí đề nghị Bộ Tài chính gia hạn các khoản vay nước ngoài cũng như Ngân hàng Nhà nước cũng Nam tạo điều kiện giải ngân để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án như đã cam kết. Các bộ, ngành, đơn vị liên quan gửi ý kiến đề Bộ Công Thương tổng hợp trình Thủ tướng, Thường trực Chính phủ dựa trên các đề xuất của PVN.

**TẮT ĐẠT**



Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Ảnh: HIẾN TRÂM

**TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 23/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh; rà soát tiến độ triển khai các dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Về phía đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Công Thương có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; lãnh đạo các vụ, cục, tổng cục và đơn vị thuộc Bộ. Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng dự buổi làm việc.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động công nghiệp, thương mại của tỉnh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Năm 2018, toàn tỉnh đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: GRDP tăng 10,53%, giá trị sản xuất tăng 12,25% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra và là năm thứ ba liên tiếp kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng hai con số. Sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 20,07%; thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, kim ngạch xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng khá. Tốc

độ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh ước tăng 13,8%; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 22,4%; giá trị sản xuất khu vực dịch vụ tăng 7,2%, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc. Công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực công thương, thị trường được tăng cường, bảo đảm tạo môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh lành mạnh. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình sớm đưa khu kinh tế tổng hợp này vào hoạt động, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 dự án trọng điểm gồm: dự án Trung tâm Điện lực Thái Bình; dự án điện gió; dự án nhà máy Amon Nitrat; dự án hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Thái Bình và Hàm Rồng lò 102 và 106 - giai đoạn 1 và dự án hệ thống phân phối khí thấp áp khu công nghiệp Tiến Hải. Nhìn chung, các công trình, dự án trọng điểm của trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết những vướng mắc trong quá trình huy động và triển khai xây dựng, bước đầu phát huy hiệu quả.

Để thúc đẩy kinh tế ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh thời gian tới,

UBND tỉnh kiến nghị và đề xuất Bộ Công Thương quan tâm giải quyết và có giải pháp tháo gỡ một số khó khăn của tỉnh, các dự án trọng điểm và của doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận làm rõ những kinh nghiệm, kết quả phát triển công nghiệp, thương mại; phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát triển nguồn điện; những tồn tại, hạn chế trong hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế và gợi mở các giải pháp khắc phục tồn tại, khó khăn; lưỡng đồng những cơ hội và thách thức khi thực hiện các hiệp định thương mại FTA, CPTPP...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn đoàn công tác và ca ngợi đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quan tâm và hỗ trợ tỉnh trong phát triển công nghiệp, thương mại thời gian qua. Để tăng cường thu hút đầu tư và phát triển ngành công nghiệp, thương mại của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ hơn nữa cho Thái Bình; đồng thời, có giải pháp thúc đẩy tăng mạnh xuất khẩu nhằm tận dụng tối các ưu đãi mà các hiệp định thương mại mang lại. Tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo sức hấp dẫn, thu hút

khí, than của Thái Bình để phục vụ phát triển ngành công nghiệp của tỉnh cũng như trong khu vực. Đặc biệt, với các dự án trọng điểm của trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh, Bộ Công Thương sớm có kế hoạch, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án này sớm hoàn thành theo tiến độ và đưa vào sử dụng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan cùng với tỉnh sớm nghiên cứu đầu tư nạo vét, cải tạo luồng lạch biển khu vực dự án nhiệt điện đáp ứng nhu cầu vận tải cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả.

Tiếp thu các ý kiến, đề xuất của đại biểu và những kiến nghị của tỉnh, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao Thái Bình đã phát huy tối đa cơ chế, chính sách của Nhà nước, tiềm năng của địa phương để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững. Tỉnh đã xác định rõ định hướng chiến lược phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại thời gian tới theo hướng hiện đại. Để phát huy vị trí đặc biệt quan trọng trong hành lang kinh tế ven biển, vị trí kết nối, liên kết kinh tế vùng, Bộ Công Thương khuyến nghị Thái Bình cần phát triển công nghiệp tạo ra chuỗi giá trị, đẩy mạnh xuất khẩu nhằm tận dụng tối các ưu đãi mà các hiệp định thương mại mang lại. Tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo sức hấp dẫn, thu hút

các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào tỉnh. Sở Công Thương phải là đơn vị tham mưu tích cực cho tỉnh thu hút đầu tư và cơ cấu lại ngành công nghiệp, thương mại. Bộ Công Thương sẽ phối hợp tích cực với tỉnh để tổ chức thu hút đầu tư, thu hút công nghệ, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong và ngoài nước, đầu tư hệ thống thương mại nội địa bán lẻ tạo ra hạ tầng kinh tế, kỹ thuật tốt nhất giúp Thái Bình phát triển công nghiệp, thương mại. Đối với việc khai thác mỏ than Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Công Thương giao Vụ Dầu khí và Than phối hợp với Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam nghiên cứu tìm giải pháp công nghệ phù hợp, hiện đại để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cảm ơn Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Công Thương đã về thăm và làm việc tại Thái Bình. Đồng chí mong muốn các nội dung được bàn tại buổi làm việc sẽ được hai bên cụ thể hóa bằng các chương trình, nội dung triển khai cụ thể vào thực tiễn giúp tỉnh tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo, đầu tư nâng quy mô của hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ do tỉnh tổ chức hàng năm tạo sức lan tỏa, hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại cho các tỉnh trong khu vực. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương đồng ý, nhất trí cao với ý kiến đề xuất này.

**KHÁC ĐUẦN**

**PHIÊN THỬ NHẤT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...**

(Tiếp theo trang 1)

của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền; từng bước thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hệ thống tổ chức MTTQ từ tỉnh đến cơ sở và khu dân cư được củng cố, vị trí, vai trò của MTTQ được nâng lên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động thực hiện tốt quy chế, chương trình phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội, huy động đồng bào nhân dân tham gia các hoạt động của

MTTQ và các tổ chức thành viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ngoài ra, các đại biểu còn nghe báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII và nghe tham luận của một số đại biểu dự Đại hội. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hiệp thương cử 73 vị tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử 8 đại

biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

\* Chiều ngày 23/7, trước giờ khai mạc phiên thử nhất Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đoàn đại biểu dự Đại hội đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình có trên 51.000 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã dâng hương và dành một phút mặc niệm. Vòng hoa của Đại hội mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ". Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới, phát triển", thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 để ra, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình giàu đẹp, văn minh.

\* Sáng ngày 23/7, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan

tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên khởi các cơ quan tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn cuộc đời cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân; ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) của Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên khởi các cơ quan tỉnh.

**HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...**

(Tiếp theo trang 1)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh tới dự.

Theo đó, sau gần 4 tháng triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 về cơ bản đã hoàn thành 10/16 nhiệm vụ quan trọng được giao. Đến nay, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ Thành phố Hồ Chí Minh) đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; 100% các bộ và 32/63 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17 của Chính phủ; công tác xây dựng thể chế đã có những kết quả nhất định; việc tháo gỡ khó khăn trong cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin được xem xét thấu đáo; đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai chính phủ điện tử như: trực liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, đang khẩn trương thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia đưa vào vận hành trong tháng 11/2019 phục vụ người dân và doanh nghiệp; công tác bảo đảm an toàn, an ninh được nhận thức đầy đủ hơn và đã có những cải thiện tích cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo, huy động, ưu tiên nguồn lực triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử; gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai, chất lượng công việc. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm đúng quy trình, thể thức, giá trị pháp lý của văn bản điện tử; triển khai thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên trực liên thông văn bản quốc gia; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ văn thư, lưu trữ để bảo đảm văn bản gửi trên trực liên thông văn bản quốc gia đúng thể thức, đúng thẩm quyền, giá trị pháp lý, đầy đủ nội dung đính kèm và tuân thủ về thời gian gửi, nhận văn bản. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

**BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các vụ án trọng điểm được đẩy mạnh. Công tác kiểm sát được tăng cường, chất lượng giữ quyền công tố của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao. Công tác xét xử có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ án đều được đưa ra xét xử đúng thời hạn và quy định của pháp luật, không để án tồn đọng kéo dài. Công tác xét xử đã chú trọng việc thẩm vấn công khai tại tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, mọi phán quyết của tòa án dựa trên kết quả tranh tụng tại tòa, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, lọt người, lọt tội. Công tác thi hành án đạt được kết quả cao, một số vụ việc kéo dài đã được giải quyết dứt điểm...

Hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 17/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, tồn tại, tổ các đồng nghiệp, phúc tạp, kéo dài phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai Quy định số 27-QĐ/TU ngày 3/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh biểu dương kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong công tác cải cách tư pháp thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2019, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong khối, từng cấp, từng ngành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, trong đó phải bảo đảm việc áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm giám sát của cơ quan duy cơ, tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, hòa giải đối thoại tại tòa, qua đó giảm bớt những mâu thuẫn phát sinh, những vụ việc phức tạp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; nâng cao chất lượng xét xử, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại các phiên tòa. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập trung vào đối tượng là người dân, lựa chọn những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

**TẶNG QUÀ...**

(Tiếp theo trang 1)

đã đến thăm, tặng quà người có công là những bệnh nhân đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần.

Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 65 người có công là thương bệnh binh, con liệt sĩ, đối tượng nhiễm chất độc hóa học. Tại buổi trao quà, các thành viên trong Hội đồng giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, động viên và trao các suất quà: bộ nồi hơi nấu cơm, một số vật dụng trong sinh hoạt và những suất ăn trưa cho các đối tượng.

**31 CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG...**

(Tiếp theo trang 1)

để tài nghiên cứu khoa học và 82 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng. Thông qua các phong trào thi đua, CNVCLĐ ngày càng khẳng định rõ vai trò trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Với những đóng góp đó, năm 2018, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị duy nhất của tổ chức Công đoàn Thái Bình vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Tại hội nghị, 6 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh, bằng lao động sáng tạo và kỹ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 31 công nhân lao động và cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc được tôn vinh.